



สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน มติชนสุดสัปดาห์ กรุงเทพธุรกิจ ไทยรัฐ สวท. สำนักข่าวไทย เว็บไซต์แนวหน้า Thaiquote.net</p> <p>มติชน ,มติชนออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ประชาชาติ เว็บไซต์สยามรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์ เนชั่นทีวี</p> <p>เชียงใหม่นิวส์ มติชนออนไลน์</p>	<p>กัญชาทางการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โสภณ เมฆธน ประธาน บอร์ด อภ. กล่าวถึงความคืบหน้าการปลูกกัญชาของ อภ. ในช่วงเดือนพ.ค.จะเข้าสู่กระบวนการปิดไฟในโรงเรือนเพื่อให้ต้นกัญชาออกดอก และจะพร้อมสกัดเป็นน้ำมันกัญชาในเดือนก.ค. 2562 แบ่งเป็นสาร THC และ CBD ในระดับที่แตกต่างกันตามกลุ่มโรคหลัก 4 โรค คือ 1.ลมชักในเด็ก 2.ปลูกประสาทอักเสบ 3.ผู้ป่วยมะเร็งที่มีอาการคลื่นไส้อาเจียนจากการได้รับยาเคมีบำบัด และ 4.ปวดเรื้อรัง คาดว่าจะผลิตน้ำมันหยดได้ลิ้นได้ประมาณ 2,500 ขวดๆ ละ 5 ซี.ซี. หรือประมาณ 10,000 ขวดต่อปี ส่วนกรณีองค์การกลางดูแลให้ผู้ป่วยเข้าถึงการใช้กัญชาทางการแพทย์ที่นพ.ธีระวัฒน์ เหมะจุฑา เสนอนั้น โดยหลักมีคณะกรรมการที่ตั้งขึ้นตามกฎหมาย และมีคณะทำงานชุดต่างๆ ดูแลอยู่แล้ว</p> <p>ด้าน นพ.มรุต จิรเศรษฐสิริ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ กล่าวว่า กรมฯ ได้มีคำสั่งจัดตั้งสำนักงานเฉพาะกิจสำหรับปฏิบัติการในภารกิจด้านบริหารจัดการต่อยอดกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทยแบบครบวงจร โดยทำหน้าที่เป็นศูนย์ประสานงานการขับเคลื่อนจัดการกัญชาและกระท่อมทางการแพทย์แผนไทย ประสานและติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานจากคณะกรรมการทุกคณะ และรายงานความก้าวหน้าการดำเนินการขับเคลื่อนงานต่ออธิบดีกรมฯ โทร. 02149-5647 02 5917007 ต่อ 2301</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี และรมว.ยธ. กล่าวภายหลังประชุมคกก.ขับเคลื่อนการใช้ประโยชน์จากกัญชาเพื่อการศึกษาวิจัยและประโยชน์ทางการแพทย์ ครั้งที่ 2/2562 ว่า ประเด็นหลักที่ต้องขับเคลื่อนคือการให้ผู้ป่วยที่ต้องใช้กัญชามาลงทะเบียนภายในวันที่ 19 พ.ค.นี้ ซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ สธ. และ ป.ป.ส.หารือกับหน่วยที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและเอกชนที่ผู้ใช้กัญชาไว้วางใจที่จะแจ้งความประสงค์ในการใช้ประโยชน์ทางการแพทย์ ทั้งนี้ หลังครบกำหนด 90 วันแล้ว สิ่งที่จะทำคือ ตรวจสอบไม่ให้มีสารปนเปื้อนในกัญชาที่จะนำไปสกัดเป็นตัวยา สำหรับประเด็นการแก้กฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะกฎหมายระหว่างประเทศ ยังยืนยันว่าจะไม่ยอมให้ยาเสพติดที่ผิดกฎหมายเป็นสิ่งถูกกฎหมาย และจะให้ประโยชน์เพื่อผลวิจัยทางการแพทย์เท่านั้น เพราะจากผลการวิจัยพบว่ามีผลต่อเด็กและเยาวชน จึงให้ มท.และ สธ.วางแนวทางป้องกันเพื่อให้เกิดความสมดุลระหว่างการ उपयोगทางการแพทย์ กับการป้องกันไม่ให้เกิดการเสพติดกัญชา</p> <p>-ด้าน นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ อย. กล่าวถึงข้อมูลที่ระบุว่ากัญชาเสพติดยากกว่าเหล้าและบุหรี่ ว่า ในมุมมองของ สธ.กัญชายังเป็นพืชเสพติด จึงไม่อยากให้เยาวชนและคนไทยเสพติด ที่ผ่านมามีการศึกษาประโยชน์จากกัญชาทางการแพทย์เท่านั้น ยังไม่เคยศึกษาเปรียบเทียบเรื่องโทษและการเสพติดระหว่างกัญชากับเหล้าและบุหรี่ แต่บางประเทศพบภาวะแทรกซ้อนในผู้ใช้กัญชาเป็นเวลานาน</p> <p>-เสนอข่าว ศ.นพ.รณชัย คงสกนธ์ ผอ.ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ เปิดเผยผลงานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ของสหรัฐอเมริกา Clinical Psychiatry ปี 2561 พบว่า การสูบกัญชาทำให้ผู้ไม่เคยสูบบุหรี่หันมาสูบบุหรี่มากขึ้น ผู้ที่เลิกสูบบุหรี่หันกลับมาสูบบุหรี่ใหม่ และคนสูบบุหรี่อยู่แล้วยังคงสูบบุหรี่ต่อไป และพบว่าการใช้กัญชาพร้อมกับยาสูบ จะส่งผลต่อการตัดสินใจไม่เลิกใช้ยาสูบ และจากข้อมูลของสถาบันยาเสพติดและเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ม.วอชิงตัน สหรัฐอเมริกา พบว่าความเสี่ยงที่เกิดจากการใช้กัญชาพร้อมกับยาสูบ คือ 1.ส่งผลต่อการเลิกกัญชาได้ยากขึ้น 2.พบโรคที่เกี่ยวกับระบบทางเดินหายใจมากขึ้น 3.เสี่ยงต่อการได้รับสารพิษเพิ่มขึ้น และได้รับคาร์บอนมอนอกไซด์สูงกว่าผู้สูบบุหรี่เพียงอย่างเดียว 4.เกิดปัญหาการเรียนรู้และความจำ และ 5.เพิ่มความเสี่ยงการคลอดก่อนกำหนด</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>ภาวะอากาศร้อน</p> <p>-เสนอข่าว กรมอุตุนิยมวิทยา คาดการณ์ว่า ปีนี้บริเวณภาคเหนือ เช่น สุโขทัย แม่ฮ่องสอน อุตรดิตถ์ ลำปาง และ ตาก ภาคกลาง เช่น นครสวรรค์ และ กาญจนบุรี จะมีอุณหภูมิสูงสุดเกิน 40 องศาเซลเซียส ซึ่งใกล้เคียงกับปีก่อน โดยสถิติอุณหภูมิสูงสุดของปีนี้ อยู่ที่ อ.เถิน จ.ลำปาง 44.2 องศาเซลเซียส ส่วนวันที่ 22-25 เม.ย. อากาศร้อนถึงร้อนจัด มีพายุ</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ผู้จัดการออนไลน์ กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p>	<p>ฝนฟ้าคะนองเพิ่มขึ้น และมีลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่ ซึ่งช่วงนี้เป็นช่วงหน้าร้อนที่อุณหภูมิประเทศไทยจะสูงขึ้นเป็นปกติ โดยเฉพาะภาคเหนือ หากผ่านเดือนเม.ย.ไปแล้ว ระดับความร้อนจะค่อย ๆ ลดลง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ เตือนช่วงอากาศร้อนจัด เสี่ยงโรคลมแดด โดยเฉพาะผู้สูงอายุ เด็ก ผู้มีโรคประจำตัว จะมีความเสี่ยงสูง</p>
<p>Nationtv</p>	<p>พญ.ไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวว่า การป้องกันคือ หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมในสภาพอากาศที่ร้อนจัดหรือกลางแจ้งเป็นเวลานาน ผู้ที่ออกกำลังกายหรือทำกิจกรรมกลางแจ้ง ควรดื่มน้ำให้มากเพียงพอ หลีกเลี่ยงเครื่องดื่มที่เพิ่มความเสี่ยงของการขาดน้ำ เช่น เครื่องดื่มที่ผสมคาเฟอีน เหล้า เบียร์</p>
<p>เดลินิวส์ ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.มานัส โพธิ์ธารณ์ รองอธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า พื้นที่อุณหภูมิสูง 40 องศา ขึ้นไป เสี่ยงป่วยฮีทสโตรก และที่น่าห่วงคือการบริโภคน้ำหวานและเครื่องดื่มชูกำลัง หากดื่มมากเกินไปอาจส่งผลให้ระดับน้ำตาลในเลือดสูงขึ้น จนเกิดอันตรายได้ในผู้ป่วยเบาหวานและมีโรคประจำตัว และเกิดการปัสสาวะมากขึ้นจนสูญเสียน้ำได้ สำหรับเกลือแร่สามารถดื่มทดแทนการเสียเหงื่อได้ แต่ไม่ควรดื่มเกินวันละ 1-2 ขวด ควรดื่มน้ำเปล่าดีที่สุด โดยดื่มวันละ 2 ลิตร</p>
<p>ผู้จัดการออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.มิ่งขวัญ วิชัยดิษฐ ผอ.สถาบันโรคผิวหนัง กล่าวว่า นอกจากโรคฮีทสโตรก ต้องระวังผดผื่นคัน เชื้อราในร่มผ้า และกลากเกลื้อน ซึ่งเกิดจากความอับชื้นของร่างกาย ดังนั้น เมื่อกลับถึงบ้านควรอาบน้ำ เช็ดตัวให้แห้ง และเปลี่ยนเสื้อผ้าทันที ส่วนโรคมะเร็งผิวหนังจากแสงแดด จากการเก็บข้อมูลผู้ป่วยโรคมะเร็งผิวหนัง พบว่าเพิ่มขึ้นประมาณร้อยละ 5 แต่ยังไม่สามารถระบุได้ว่าเกิดจากสภาพอากาศที่ร้อนขึ้น</p>
<p>เดลินิวส์ ไทยโพสต์ เว็บ newtv เว็บมติชน สุดสัปดาห์ เว็บไซต์ ผวก.ออนไลน์ เว็บ</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า สภาพอากาศที่ร้อนจัด มีผลต่อสุขภาพจิต ทำให้คนทั่วไปหงุดหงิดง่าย ความอดทนต่อสิ่งต่าง ๆ ลดลง อาจเกิดการกระทบกระทั่งกันได้ง่าย ยิ่งนอนหลับไม่สนิทในช่วงกลางวัน พักผ่อนไม่เพียงพอ ยิ่งหงุดหงิดง่าย ดังนั้นเวลาจะพูดหรือจะทำอะไรขอให้คิดให้ถี่ นอกจากนี้ ยังพบว่าคนไทยมีอัตราการฆ่าตัวตายสูงขึ้นในช่วงหน้าร้อนเช่นกัน</p>
<p>เดลินิวส์ เดลินิวส์ มติชนออนไลน์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนประชาชนอากาศร้อนเสี่ยงป่วยโรคฮีทสโตรก ควรหลีกเลี่ยงการดื่มเหล้าเพราะอาจทำให้ช็อกและเสียชีวิตได้ แนะนำสวมเสื้อผ้าสีอ่อน ระบายความร้อนได้ดี อยู่ในที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก ลดหรือเลี่ยงทำกิจกรรมที่ต้องออกแรงกลางแจ้งนาน ๆ สวมแว่นกันแดด หมวกปีกกว้าง กางร่ม ดื่มน้ำให้มากกว่าปกติ หลีกเลี่ยงการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ทุกชนิด เลี่ยงออกกำลังกายในช่วงเช้าหรือช่วงเย็นที่อากาศไม่ร้อนมาก วิถีปฐมพยาบาลผู้ป่วยจากอากาศร้อนเบื้องต้น ให้ดื่มน้ำเย็นและเช็ดตัวด้วยน้ำเย็น อยู่ในที่ระบายอากาศที่ดี ถ้ามีอาการรุนแรง หมดสติ รีบนำส่งโรงพยาบาลทันที</p>
<p>เว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.दनัย เจียรกุล ผอ.สคร.ที่ 10 อุบลราชธานี เตือนอากาศร้อนอาจเกิดโรคลมแดด ทำให้เสียชีวิตได้ การป้องกันคือ หลีกเลี่ยงการอยู่กลางแจ้งที่ร้อนจัด โดยเฉพาะเด็ก ผู้สูงอายุ ผู้มีโรคประจำตัวด้านหลอดเลือดหรือหัวใจ หากจำเป็นให้กางร่มหรือใส่หมวก ดื่มน้ำเปล่ามาก ๆ ตลอดทั้งวัน ไม่ทิ้งเด็กเล็กหรือผู้ช่วยเหลือตัวเองไม่ได้ไว้ในรถที่จอดตากแดด หากรู้สึกกระหายน้ำมาก ตัวร้อนแต่เหงื่อไม่ออก หายใจถี่ ปากคอแห้ง วิงเวียนศีรษะ ให้รีบไปพบแพทย์</p>
<p>กรมประชาสัมพันธ์</p>	<p>-เสนอข่าว นพ.สุรชัย โชค ครรชิตไชย ผอ.รพ.อุทัยธานี เตือนระวังโรคฮีทสโตรก แนะนำให้อยู่ในที่ร่ม หลีกเลี่ยงแสงแดดจ้า ดื่มน้ำให้เพียงพอ เพื่อปรับอุณหภูมิของร่างกายที่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว</p>
<p>Nation tv</p>	<p>-เสนอข่าว พญ.วรายา เหลืองอ่อน ผอ. สคร.ที่ 4 สระบุรี เตือนประชาชน 8 จังหวัดในพื้นที่รับผิดชอบ ในช่วงอากาศร้อนจนถึงร้อนจัด อาจเจ็บป่วยได้โดยเฉพาะโรคฮีทสโตรก แนะนำวิธีป้องกันอันตรายโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง</p>
<p>มติชน มติชนออนไลน์ ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด</p>	<p>-เสนอข่าว พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และรมว.กลาโหม กำชับทุกเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ดูแลการฝึกทหารและตำรวจในสภาพอากาศที่ร้อนจัดอย่างใกล้ชิด เพื่อมิให้เกิดปัญหาจากโรคลมร้อน โดยเฉพาะการฝึกทหารใหม่ตั้งแต่ต้น พ.ค.เป็นต้นไป และขอให้สถานพยาบาลของกองทัพทั่วประเทศเตรียมความพร้อมการปฐมพยาบาลและรักษาพยาบาลประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากโรคลมร้อนในชุมชนโดยรอบ พร้อมทั้งจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ออกให้คำแนะนำและบริการประชาชน</p>
<p>ThaiPBS Newtv workpointnews</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกทม.เตรียมการดูแลประชาชนที่มาร่วมชมพระราชพิธีที่อาจเกิดภาวะฮีทสโตรก นอกจากหน่วยแพทย์พยาบาลตามจุดที่กำหนด ยังดูแลเรื่องการบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนด้วย แนะนำประชาชนสวมเสื้อผ้าสีอ่อน สวมแว่น</p>
<p>แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์สยามรัฐ</p>	<p>-เสนอข่าว พล.ต.อ.อัศวิน ขวัญเมือง ผู้ว่าฯ กทม. ติดตามการเตรียมความพร้อมการจัดงานพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยกทม.เตรียมการดูแลประชาชนที่มาร่วมชมพระราชพิธีที่อาจเกิดภาวะฮีทสโตรก นอกจากหน่วยแพทย์พยาบาลตามจุดที่กำหนด ยังดูแลเรื่องการบริการน้ำดื่มให้กับประชาชนด้วย แนะนำประชาชนสวมเสื้อผ้าสีอ่อน สวมแว่น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>ข่าวสด</p> <p>ข่าวสด</p> <p>ข่าวสด บทบรรณาธิการ</p>	<p>กันแดด สวมหมวกปีกกว้าง กางร่ม ตีมน้ำให้มากกว่าปกติ โดยกทม.ผนักกำลังหน่วยงานทุกสังกัดเตรียมทีมแพทย์พยาบาลเดินเท้าคอยดูแลอย่างทั่วถึง</p> <p>-เสนอข่าว พบศพนายตี อายุ 50-55 ปี ป่วยเป็นโรคไต นอนเปิดพัดลม เสียชีวิตภายในเพิงพักใกล้ศาลาการเปรียญ วัดเขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ คาดเกิดจากอากาศร้อนจัด</p> <p>-เสนอข่าว เว็บไซต์ eldoradocountyweather.com รวบรวมข้อมูลอุณหภูมิของเมืองต่างๆ ทั่วโลก พบว่าไทยติดอันดับโลกถึง 4 จุด ประกอบด้วย อ.เถิน จ.ลำปาง อันดับ 5 อุณหภูมิ 43.5 องศาเซลเซียส, เลย์ อันดับ 7 อุณหภูมิ 43.4 องศาเซลเซียส, แม่ฮ่องสอน อันดับ 12 อุณหภูมิ 42.9 องศาเซลเซียส, หนองบัวลำภู อันดับ 15 อุณหภูมิ 42.7 องศาเซลเซียส</p> <p>-กล่าวว่า ความร้อนจะยาวไปถึงกลางเดือนพ.ค. สิ่งที่ประชาชนทำได้คือรับรู้ข้อมูลและหาวิธีหลีกเลี่ยงภัยจากความร้อน โดยมีคำเตือนและคำแนะนำจาก นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค ระบุภัยจากสภาพอากาศร้อนอบอ้าว คือการเจ็บป่วย โดยเฉพาะโรคฮีตสโตรก</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจออนไลน์</p> <p>มติชน</p> <p>แนวหน้า</p>	<p>สถานการณ์ฝุ่น-หมอกควัน</p> <p>-เสนอข่าว กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์คุณภาพอากาศพื้นที่ทั่วประเทศ (08.00 น.) อยู่ในระดับดีมากถึงเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพ ฝุ่น PM 2.5 เกินมาตรฐานที่บริเวณ ต.เวียง อ.เมือง เชียงราย, ต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย เชียงราย, ต.จองคำ อ.เมือง แม่ฮ่องสอน</p> <p>-เสนอข่าว พล.ท.สุภโชค ธวัชพีระชัย แม่ทัพน้อยที่ 3 กล่าวว่า ศูนย์อำนวยการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันระดับภาคส่วนหน้า เตรียมสรุปบทเรียนการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันใน 9 จังหวัดภาคเหนือ พร้อมปรับแผนในการแก้ไขปัญหาทุกมิติในปี 2562 ในวันที่ 25 เม.ย.นี้ ที่ จ.เชียงใหม่</p> <p>-เสนอข่าว นายวิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าฯ นครราชสีมา กล่าวว่า มีมาตรการติดตามแก้ปัญหาฝุ่น PM 2.5 ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง ได้สั่งการอำเภอต่าง ๆ ให้เฝ้าระวัง ป้องกัน สร้างการรับรู้และความเข้าใจ และติดตามผลกระทบกับประชาชน ตามโรงงานที่มีความเสี่ยงสูงรวมทั้งโรงงานเล็ก ๆ ทุกแห่ง</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>พายุฤดูร้อน</p> <p>-เสนอข่าว เกิดพายุฤดูร้อนพัดพื่นคอนกรีตหลังคาโรงเรียนอนุบาลตั้ง จ.ขอนแก่น ถล่มลงมาทับนักเรียนหญิงวัย 4 ขวบเสียชีวิต และบาดเจ็บอีกจำนวนหนึ่ง</p> <p>นายชยพล อดิศักดิ์ อธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เปิดเผยว่า ตั้งแต่วันที่ 5 เม.ย. ถึงปัจจุบัน มีพื้นที่ได้รับผลกระทบจากพายุฝนฟ้าคะนองและลมกระโชกแรง 31 จังหวัด มีผู้บาดเจ็บ 14 ราย ผู้เสียชีวิต 1 ราย กรมอุตุนิยมวิทยา พบว่าระยะนี้ประเทศไทยมีสภาพอากาศร้อนจัดในหลายพื้นที่ อาจเกิดพายุฤดูร้อนในลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรงบางแห่ง บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ขอให้ประชาชนติดตามพยากรณ์อากาศและประกาศเตือนภัยอย่างใกล้ชิด</p>
<p>เว็บไซต์ 77 ข่าวเด็ด</p>	<p>ร้องเรียน รพ.กบินทร์บุรี</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โชคชัย มานะดี ผอ.รพ.กบินทร์บุรี ชี้แจงกรณีญาติร้องเรียนรพ.กบินทร์บุรี รักษาล่าช้าจนทำให้เด็กเสียชีวิต ว่า วันที่ 20 เม.ย. แพทย์เวรได้รับรักษาเด็กเวลา 04.16 น. และทำการตรวจเช็คร่างกายเมื่อเวลา 04.23 น. ขณะนั้นคนไข้ยังมีอาการหายใจปกติ จึงปรึกษากับกุมารแพทย์และลงความเห็นว่าคุณไข่น่าจะติดเชื้อในกระแสเลือดอย่างรุนแรง จึงให้ญาตินำคนไข้ไปที่ห้องเด็ก ซึ่งแพทย์ทำการรักษาตามขั้นตอนอย่างเต็มที่ แต่เด็กเสียชีวิตในเวลาต่อมา ทาง รพ.รู้สึกเสียใจกับเรื่องที่เกิดขึ้นและขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวด้วย และอยู่ระหว่างการหารือกับทีมงานเพื่อเข้าไปดูแลแก้ปัญหา หรือหากญาติต้องการสอบถามสาเหตุที่แท้จริงด้วยตัวเอง รพ.ก็พร้อมที่จะให้คำตอบ</p>
<p>เดลินิวส์ คอลัมน์ คนหน้า 5</p>	<p>เหตุทะเลาะวิวาทใน รพ.</p> <p>-เสนอบทความว่า ถือเป็นบทเรียนราคาแพงสำหรับวัยรุ่นก่อเหตุวิวาททำร้ายคู่อริที่ห้องฉุกเฉิน รพ.นาแก เมื่อปีก่อน ศาลตัดสินให้จำคุก 8 ปี 1 เดือน 10 วัน ส่วนกลุ่มที่ก่อเหตุหน้าห้องฉุกเฉินช่วงสงกรานต์ปีนี้ ในรพ.แก้งคร้อ รพ.บางสะพานน้อย และรพ.ห้วยแถลง เตรียมตัวรับโทษเป็นลำดับถัดไป</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>แก้ไขปัญหาหยาบเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว ว่าที่ ร.ต.สมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติเปิดเผยว่า สำนักงานสภาเกษตรกรแห่งชาติ (สกช.) และสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.) ลงนามบันทึกความเข้าใจว่า</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>ด้วยความร่วมมือป้องกันแก้ปัญหาเสฟติด เพื่อสร้างหมู่บ้าน/ชุมชนมั่นคง ปลอดภัยยาเสฟติด สำหรับปี 2562 ป.ป.ส. สนับสนุนการจัดโครงการพัฒนาเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสฟติด เพื่อสร้างเครือข่ายสภาเกษตรกรป้องกันภัยยาเสฟติดระดับตำบลฯ ซึ่งการดำเนินการโครงการแบ่งเนื้อหาเป็น 2 ส่วนคือ การบรรยายสถานการณ์ปัญหาเสฟติด ความรู้เรื่องโทษ พิษภัย ยาเสฟติด รวมทั้งปัจจุบัน ป.ป.ส.แก้พ.ร.บ.ยาเสฟติดให้โทษ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2562 ให้นำกฎหมายมาใช้ป้องกันและรักษาโรคได้ ซึ่งประชาชนยังสับสนเรื่องนำกฎหมายมาใช้ป้องกันรักษาโรค จึงให้ความรู้ด้วยว่าขณะนี้กฎหมายยังเป็นยาเสฟติดอยู่ การจะปลูกหรือใช้สารสกัดกัญชารักษาโรคต้องทำอะไร อีกส่วนที่สำคัญ คือ จะสรุปผลงานของสภาเกษตรกรแห่งชาติ โดยจะระดมความเห็นการประกอบอาชีพเกษตรกรของแต่ละอำเภอว่ามีข้อเสนออะไรบ้าง โครงการนี้จะเริ่มต้นจัดนำร่องที่กรุงเทพมหานครวันที่ 22 เมษายน จากนั้นจะจัดให้ครบทุกจังหวัดให้เสร็จภายในเดือนมิถุนายน</p>
<p>ไทยโพสต์ เว็บ newsplus.co.th มติชน</p>	<p>กรมวิทย์ฯ ได้รับมาตรฐาน OECD GLP</p> <p>-เสนอข่าว นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า รัฐบาลไทยได้เข้าร่วมเป็นภาคีเครือข่ายองค์การเพื่อความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนา (Organization for Economic Co-operation and Development : OECD) ซึ่งเมื่อเดือน มี.ค. กรมฯ ได้รับการประกาศในที่ประชุม Working Group on OECD GLP ครั้งที่ 33 ณ กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส ว่าผ่านการตรวจประเมินและการยอมรับให้เป็นหน่วยงานทดสอบความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์ยาและสารเคมี ทำให้ในอนาคตผลิตภัณฑ์เคมีต่างๆ ที่ผ่านการศึกษาความปลอดภัยจากห้องปฏิบัติการในประเทศไทย ที่ผ่านการรับรอง OECD GLP จากกรมฯ จะได้รับการยอมรับจากประเทศต่างๆ ที่เป็นสมาชิก OECD โดยไม่ต้องทำการทดสอบซ้ำ ช่วยให้เจ้าของผลิตภัณฑ์ประหยัดค่าใช้จ่าย และลดระยะเวลาในการขึ้นทะเบียน เป็นการเพิ่มศักยภาพให้ผู้ประกอบการไทยสามารถแข่งขันในตลาดการค้ากับต่างประเทศได้มากขึ้น</p>
<p>เว็บไซต์TNEWS</p>	<p>บุกจับคลินิกเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว พนักงานเจ้าหน้าที่กรมสบส. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจนครบาลสุทธิสารและเจ้าหน้าที่ตำรวจกองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับการคุ้มครองผู้บริโภค เข้าตรวจสอบสถานพยาบาลเสริมความงามคลินิกเบลลา หรือ มันทราคลินิก ย่านลาดพร้าว เบื้องต้นพบการกระทำความผิดตามพ.ร.บ.สถานประกอบการเพื่อสุขภาพในสถานพยาบาลแห่งนี้ในข้อหา 1. ดำเนินการสถานพยาบาลโดยไม่ได้รับอนุญาต 2. จำหน่ายยาแผนปัจจุบันโดยไม่ได้รับอนุญาต 3. ประกอบวิชาชีพเวชกรรมโดยไม่ได้รับอนุญาต 4. จำหน่ายยาโดยไม่ขึ้นทะเบียนตำรับยา 5. จำหน่ายยาชุดโดยไม่ได้รับอนุญาต และมีการดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน สำนักข่าวไทย</p>	<p>เตือนฟันปลอมเถื่อน</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากกรณีผู้ใช้ทวิตเตอร์ชื่อ "หอมฟันชื่อ นะTM" ทวิตภาพและข้อความเตือนไปยังคนไข้ให้ระวังฟันปลอมเถื่อนแบบมีจุกยางที่เพดานปาก ฟันปลอมลักษณะดังกล่าวมักพบในฟันปลอมทั้งปากชนิดถอดได้ที่ทำโดยบุคคลที่ไม่ใช่ทันตแพทย์ ทำให้ไม่สามารถทำฟันปลอมให้พอดีกับกระดูกขากรรไกรของคนไข้ได้จึงจำเป็นต้องติดตัวดูดที่ทำจากยางที่ฐานฟันปลอมบน ซึ่งมีผลให้เพดานปากเกิดรอยแดงจากตัวดูด หากใส่ฟันปลอมแบบนี้เป็นระยะเวลานานแรงดันจากตัวดูดจะไปกดเหงือกทำให้เลือดไม่สามารถมาเลี้ยงบริเวณดังกล่าวได้ จึงทำให้เกิดการละลายของกระดูกเพดานปากส่งผลให้เพดานปากทะลุเป็นรูใหญ่เชื่อมระหว่างช่องปากและโพรงจมูก ซึ่งคนไข้จะมีอาการพูดไม่ชัด เวลาพูดมีลมออกจมูก หรือเกิดการสำลักเวลาดื่มน้ำและรับประทานอาหารหรือคนไข้บางรายอาจเกิดแผลหรือก้อนเนื้อในภายหลังได้</p> <p>ทพญ.ปิยะดา ประเสริฐสม ผอ.สำนักทันตสาธารณสุข กล่าวเพิ่มเติมว่า ฟันปลอมทำขึ้นเพื่อทดแทนการสูญเสียฟันธรรมชาติที่หายไป โดยฐานที่ไต่ยึดกับกระดูกขากรรไกรในปากที่ทำจากอะคริลิกหรือโลหะ สามารถแบ่งฟันปลอมออกเป็น 2 ชนิด คือ ฟันปลอมทั้งปากที่ทำขึ้นเพื่อทดแทนฟันธรรมชาติในกรณีที่ไม่มีฟันเหลืออยู่เลย และฟันปลอมบางส่วนที่ทำขึ้นทดแทนฟันบางซี่ที่หายไป ซึ่งประโยชน์ของฟันปลอม คือ ช่วยในการบดเคี้ยวอาหาร รวมถึงยังช่วยให้เกิดความมั่นใจมากขึ้น ฟันปลอมต้องทำโดยทันตแพทย์ในสถานพยาบาลที่ได้รับใบอนุญาตอย่างถูกต้องเท่านั้น นอกจากนี้ วัสดุเครื่องมือที่ใช้ต้องได้มาตรฐาน มีการฆ่าเชื้ออย่างถูกต้อง คนไข้ควรได้รับคำแนะนำเกี่ยวกับการดูแลช่องปากและทำความสะอาดฟันปลอมอย่างถูกวิธี</p>
<p>สวท. เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์ไทยเฮลท์</p>	<p>ต้นแบบการส่งเสริมสุขภาพ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรมฯ เป็นประธานเปิดการประชุม โครงการมหกรรมองค์การรอบรู้ด้านสุขภาพ 4.0 เขตสุขภาพที่ 11 ณ โรงแรมแกรนด์ฟอร์จูน จ.นครศรีธรรมราช ว่าตาม</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>แผนพัฒนาสุขภาพแห่งชาติ ฉบับที่ 12 พ.ศ.2560-2564 ได้มีเป้าหมายที่จะทำให้คนไทยมีความรอบรู้ด้านสุขภาพระดับดีมาก เพิ่มขึ้นร้อยละ 25 ภายในปี 2564 ดังนั้นการพัฒนาศูนย์ความรู้ด้านสุขภาพและยกระดับความรู้ด้านสุขภาพของประชาชน โดยในปี 2561 เขตสุขภาพที่ 11 มีอำเภอต้นแบบด้านส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัยและอนามัยสิ่งแวดล้อม ที่เป็นตัวอย่างของกระบวนการพัฒนา และดำเนินงานให้เกิดเป็นองค์กรแห่งความรู้ด้านสุขภาพ จำนวน 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่ อำเภอกะปง จังหวัดพังงา อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต อำเภอเมือง จังหวัดระนอง อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช อำเภอตาขุน จังหวัดสุราษฎร์ธานี และอำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร</p> <p>นพ.วินัย ตันติธนพร ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 11 นครศรีธรรมราช กล่าวว่า เขตสุขภาพที่ 11 ได้กำหนดปฎิญา ศรีวิชัย แฮปเพน (HAPPEN) ในการขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้มีการพัฒนาเครื่องมือแพทย์ การติดตามเฝ้าระวังสภาวะสุขภาพ เปรียบเทียบ วิเคราะห์ข้อมูลสถานการณ์ และนำไปสู่การคัดสรรต้นแบบความสำเร็จในงานส่งเสริมสุขภาพ และอนามัยสิ่งแวดล้อมของจังหวัดในเขตสุขภาพที่ 11</p>
<p>คมชัดลึก</p>	<p>ตุน้ำหยอดเหรียญ</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า จากการเก็บตัวอย่างน้ำจากตุน้ำหยอดเหรียญในพื้นที่ กทม. เทศบาลนคร และเทศบาลเมือง พบว่าคุณภาพน้ำของตุน้ำหยอดเหรียญมีแนวโน้มดีขึ้น มีผ่านเกณฑ์คุณภาพน้ำประปาดื่มได้ร้อยละ 68.59 ปัญหาหลักที่ทำให้คุณภาพน้ำจากตุน้ำหยอดเหรียญไม่ผ่านเกณฑ์คือปนเปื้อนแบคทีเรีย เนื่องจากไม่มีการดูแลรักษาความสะอาดของตุน้ำหยอดเหรียญและขาดการบำรุงรักษาระบบปรับปรุงคุณภาพน้ำภายใน ตู ประชาชนควรสังเกตสภาพของตุน้ำหยอดเหรียญทั้งภายในและภายนอก ตัวตู้จะต้องสะอาด ไม่สกปรก ไม่ผูกרון หรือเป็นสนิม จุดติดตั้งต้องมีความสะอาดโดยรอบ ตั้งอยู่บนพื้นที่เหมาะสม ด้านหน้าของตู้ต้องติดฉลากแสดงคำแนะนำการใช้งาน รวมทั้งมีสติ๊กเกอร์แสดงรายการตรวจสอบหรือดูแลรักษาที่นำเชื่อถือ</p>
<p>ไอเอ็นเอ็น</p>	<p>ภาวะสมองฝ่อ</p> <p>-เสนอข่าว นายแพทย์สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า โรคสมองฝ่อเป็นโรคที่พบบ่อยในผู้สูงอายุ สาเหตุหลักคือการเสื่อมของเซลล์สมองเลือดไปเลี้ยงสมองไม่เพียงพอ และพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ทำให้เกิดโรคสมองฝ่อ เช่น การนอนที่ไม่มีคุณภาพ สูบบุหรี่และดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ความเครียด ซึ่งทำให้ร่างกายหลังฮอร์โมนซึ่งส่งผลร้ายต่อร่างกายและสมอง</p> <p>แพทย์หญิงไพรัตน์ แสงดิษฐ ผอ.สถาบันประสาทวิทยา กล่าวเพิ่มเติมว่า สมองฝ่อคือภาวะที่ปริมาณเนื้อสมองลดลงเป็นการเสื่อมของอวัยวะในร่างกายตามธรรมชาติ มักเกิดขึ้นกับผู้สูงอายุวัย 75 ปี ขึ้นไป โดยมีปัจจัยสำคัญที่เป็นสาเหตุ เช่น การเสื่อมของสมองตามวัย และพฤติกรรมการใช้ชีวิตประจำวันที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อสมอง เช่น ภาวะความเครียด หากพบสาเหตุที่แก้ไขได้จะให้การรักษาตามสาเหตุและให้การรักษาตามอาการ ควรหลีกเลี่ยงรับประทานยาที่มีผลต่อการทำงานของสมอง ควรปรับสภาพแวดล้อมให้เอื้ออำนวยกับการประกอบกิจวัตรประจำวันของผู้ป่วย ให้ผู้ป่วยกินอาหารครบ 5 หมู่ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ส่วนการป้องกันการเกิดโรคสมองฝ่อ สามารถป้องกันได้หากปรับพฤติกรรมให้เป็นประโยชน์ต่อสมอง อาทิ หมั่นออกกำลังกายสมอง เช่น ฟึ่กคิด การเล่นเกมกรุก ฟึ่กคิดเลข รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ ไม่ดื่มสุรา งดสูบบุหรี่ ตรวจสุขภาพเป็นประจำ เป็นต้น</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>อันตรายของการสูบบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การสูบบุหรี่เป็นพิษต่อร่างกายเพราะบุหรี่มีสารพิษประกอบไปด้วย นิโคติน มีผลทำให้ทำให้หลอดเลือดตีบตัน เกิดโรคหัวใจ ความดันโลหิตสูง และกระตุ้นระบบประสาทส่วนคาร์บอนไดออกไซด์ทำให้หัวใจและส่วนต่างๆ ของร่างกายได้รับออกซิเจนน้อยส่งผลให้มีอาการเหนื่อยง่ายเป็นสาเหตุสำคัญของโรคหัวใจ ทาร์เป็นสารคล้ายน้ำมันดิน ก่อให้เกิดโรคมะเร็งปอด โรคถุงลมโป่งพอง เป็นก๊าซพิษที่ทำลายเยื่อหลอดเลือดลมส่วนปลายและถุงลม ขณะที่ไฮโดรเจนไซยาไนด์ ทำให้เกิดอาการไอมีเสมหะและหลอดเลือดอักเสบเรื้อรัง ซึ่งสารพิษเหล่านี้ส่งผลร้ายทำให้เกิดโรคในผู้สูบบุหรี่ เป็นปัจจัยเสี่ยงที่สำคัญต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจ</p> <p>นพ.เอนก กนกศิลป์ รักษาราชการแทนผอ.สถาบันโรคทรวงอก กล่าวเพิ่มเติมว่า เพื่อให้ห่างไกลจากโรคหลอดเลือดหัวใจ ต้องควบคุมปัจจัยเสี่ยงดังกล่าวและเลือกบริโภคอาหารที่มีประโยชน์ ออกกำลังกายสม่ำเสมอ หากเลิกบุหรี่ได้จะส่งผลดีต่อร่างกายนอกจากลดความเสี่ยงต่อการเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจยังส่งผลต่อคนรอบข้างให้ปลอดจากสารพิษในบุหรี่ที่เป็นพิษต่อร่างกายอีกด้วย</p>
<p>สยามรัฐ</p>	<p>ไขหวัดใหญ่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สุวรรณชัย วัฒนายิ่งเจริญชัย อธิบดีกรมควบคุมโรค กล่าวว่า ในช่วงต้นปีนี้ พบผู้ป่วยโรคไขหวัดใหญ่</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	<p>เพิ่มสูงขึ้น เนื่องจากสภาพอากาศที่แปรปรวน ปีนี้ถือว่าฤดูระบาดของโรคมะเร็งกว่าปกติประมาณ 2-3 เดือน ดังนั้นจึงต้องระมัดระวังเป็นพิเศษโดยเฉพาะกลุ่มเสี่ยง หากป่วยแล้วจะรุนแรงมากกว่าประชาชนทั่วไป ขอให้ดูแลสุขภาพและป้องกันตนเอง โดยเฉพาะสถานที่ที่คนอยู่รวมกันจำนวนมากอาจเสี่ยงต่อการรับเชื้อได้ง่าย โดยติดต่อจากการสัมผัสสารคัดหลั่ง หลังได้รับเชื้อจะมีอาการคล้ายไข้หวัด แต่จะปวดกล้ามเนื้อมาก ปวดศีรษะ อ่อนเพลีย แต่หายเองได้ใน 5-7 วัน กลุ่มเสี่ยงอาจเกิดภาวะแทรกซ้อน และอาจเสียชีวิตได้ หากอาการไม่ดีขึ้นใน 48 ชั่วโมง ควรรีบพบแพทย์ทันที</p>
<p>ไทยรัฐ คอลัมน์ บุคคลใจข่าว</p>	<p>การส่งเสริมป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ -เสนอข่าว ปตท. มูลนิธิ รพ.สมเด็จพระยุพราช และ สธ. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือในการบริการส่งเสริมป้องกันสุขภาพอัจฉริยะ และตรวจสุขภาพเบื้องต้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ณ ห้องประชุมชัยนาทนเรนทร ชั้น 2 สธ.</p>
<p>มติชน เว็บไซต์มติชน</p>	<p>นวัตกรรมรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก -เสนอข่าว นพ.วิรุณ โทณะวณิก แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านการฝังแร่รักษามะเร็งต่อมลูกหมาก กล่าวว่า จากสถิติ สธ. ระบุว่าคนไทยเสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งสูงเป็นอันดับ 1 โรคมะเร็งที่ผู้ชายอายุตั้งแต่ 50 ปีขึ้นไปไม่ยากเผชิญคงหนีไม่พ้นโรคมะเร็งต่อมลูกหมาก ถึงแม้ว่าปัจจุบันจะมีเทคโนโลยีที่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่อาจทำให้เกิดผลข้างเคียงกับร่างกายผู้ป่วยที่รับการรักษา อาทิ อาจเกิดอาการปัสสาวะรั่ว หรือหมดสมรรถภาพทางเพศ และการรักษาต้องใช้ระยะเวลาพอสมควรในการพักฟื้นจึงอาจส่งผลกระทบต่อการดำเนินชีวิตของผู้ป่วยได้ ปัจจุบันได้เกิดนวัตกรรมทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยเป็นโรคมะเร็ง คือการฝังแร่กัมมันตรังสีรักษามะเร็งต่อมลูกหมาก (Brachytherapy) ซึ่งถูกนำมารักษาผู้ป่วยอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกา และได้เปิดทำการรักษาผู้ป่วยมะเร็งต่อมลูกหมากที่โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3 อินเตอร์ สำหรับแร่ที่ใช้ในการรักษามี 3 ชนิดคือ แร่ไอโอดีน-125, แร่ พาเลเดียม-130 และแร่ซีเซียม-131 ซึ่งทั้ง 3 ชนิด เป็นแร่สังเคราะห์ที่สร้างขึ้นโดยเฉพาะมีความปลอดภัยต่อผู้ป่วยที่รับการรักษา ดังนั้น การฝังแร่เพื่อรักษามะเร็งต่อมลูกหมากจึงเป็นทางเลือกใหม่สำหรับผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้อย่างเฉพาะ หากใช้รักษากับผู้ป่วยระยะเริ่มแรกมีโอกาหายั่งยืนถึงร้อยละ 95 ซึ่งประสิทธิภาพในการรักษาได้ผลเท่าเทียมกับการผ่าตัด หรือการฉายแสง อีกทั้งยังส่งผลกระทบต่อสมรรถภาพทางเพศน้อยกว่าการผ่าตัด การฉายแสง และไม่มีผลต่อการกลืนขับถ่ายปัสสาวะอีกด้วย</p>
<p>แนวหน้า</p>	<p>โรคอ้วน -เสนอข่าว ผู้ช่วย ศ.นพ.ปริดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์อับัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤติทางศัลยกรรม รพ.รามธิบดี กล่าวว่า หลักการในการรักษาโรคอ้วน คือ การลดน้ำหนัก ซึ่งประกอบด้วย กระบวนการหลัก 3 ข้อหลัก ได้แก่ การควบคุมการกินอาหารและเครื่องดื่ม การออกกำลังกาย และการติดตามผลการ ปฏิบัติอย่างต่อเนื่อง ส่วนการรักษาผู้ป่วยโรคอ้วนด้วยวิธีการผ่าตัดผ่านกล้อง (LAPAROSCOPIC SURGERY) จะทำให้ผู้ป่วยรับการผ่าตัดฟื้นตัวได้เร็ว เจ็บน้อยกว่า แผลผ่าตัดเล็กกว่า แต่ต้องทำภายใต้กระบวนการดูแลที่เป็นระบบโดยศัลยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญและมีทีมแพทย์ นักกำหนดอาหารและโภชนาการ พยาบาลและสาขาวิชาชีพที่พร้อมผ่าตัด คณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ได้จัดกิจกรรมงานประชุมวิชาการ “ลดอ้วนลดโรค” ตอน “แก้วิกฤติคนไทยอ้วน ป้องกันโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง” โดย ผศ.นพ.ปริดา สัมฤทธิ์ประดิษฐ์ หัวหน้าสาขาวิชาศัลยศาสตร์อับัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤติทางศัลยกรรมคณะแพทยศาสตร์ รพ.รามธิบดี ในวันที่ 26 เมษายน 2562</p>
<p>มติชน</p>	<p>ดัชนีความพร้อมรับมือโรคมะเร็ง -เสนอบทความโดย ศ.นพ.อิศรางค์ นุชประยูร คณะแพทยศาสตร์ จุฬาฯ ระบุว่า เมื่อวันที่ 28 มี.ค. 2562 ในการประชุม War on Cancer ที่สิงคโปร์ มีการจัดอันดับความพร้อมในการรับมือกับมะเร็งเป็นครั้งแรก โดยไทยมีดัชนีความพร้อม 69.4 เป็นอันดับที่ 17 จากการมีแผนควบคุมมะเร็งระดับชาติ มีระบบลงทะเบียนมะเร็งที่มีความน่าเชื่อถือ มีการเก็บข้อมูลคุณภาพดี มีการให้วัคซีนป้องกันตับอักเสบบีและเอชพีวี มีแนวทางรักษามะเร็งที่เป็นระบบ แต่ยังไม่ดีนักในด้านการดูแลแบบผู้ป่วยเป็นศูนย์กลาง จำนวนแพทย์ พยาบาล และบุคลากรด้านมะเร็ง และความสนใจของนักการเมืองในด้านการควบคุมมะเร็ง และไทย เกาหลีใต้ ออสเตรเลีย เป็น 3 ประเทศที่มีดัชนีความพร้อมสูงสุดเมื่อเทียบกับค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพ แต่ไทยใช้เงินเพียง 4% ของ GDP ทำให้ได้รับการชื่นชมว่าเป็นประเทศหนึ่งที่มีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการจัดการมะเร็ง มีอัตราการเป็นมะเร็งต่ำกว่าชาติอื่น ควบคุมการสูบบุหรี่ได้ดีพอควร ทุกคนเข้าถึงการรักษามาตรฐานด้วยหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า สามารถต่อรองราคากับบริษัทยาในระดับชาติ ทำให้ชื่อยาสำคัญที่รักษาโรคมะเร็งที่หายขาดได้ในราคาที่ถูกลง</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
สยามรัฐ	โครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทยฯ -เสนอข่าว นพ.ชวินทร์ ศิรินาค ผอ.สำนักอนามัย กทม. เปิดการจัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทำทนายชนผู้สูบบุหรี่ให้เลิกสูบบุหรี่ในสถานประกอบการ ตามโครงการ 3 ล้าน 3 ปี เลิกบุหรี่ทั่วไทย เทิดไท้องค์ราชัน ของกทม. ปี 2562 ที่โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch